

บาท/ดอลลาร์แข็งขึ้นแข่งค่าตามสกุลเงินตปท.-ทองคำ, คาดช่วงสั้นแกว่งรอทิศทางตบ.

กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--รอยเตอร์

*บาท/ดอลลาร์แข็งขึ้นแข่งค่าตามการฟื้นตัวของสกุลเงินหลัก และราคาทองคำ ขณะที่ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทในระยะสั้นจะยังแกว่งตัวรอความชัดเจนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยในสัปดาห์หน้า

*เยนปรับตัวขึ้นในการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเช้านี้ ขณะที่นักลงทุนลดสถานะขายหลังเจ้าหน้าที่รายหนึ่งจากกลุ่มจี-7 ระบุว่า มีความวิตกเกี่ยวกับการปรับตัวลงมากเกินไปของเยน

*นางลาเอล เบรนาร์ด รมช.คลังสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐสนับสนุนความพยายามของญี่ปุ่น ที่จะยุติภาวะเงินฝืด และกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่เขาชี้แจงว่า ญี่ปุ่นจำเป็นต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา จี-7 เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยตลาด แต่คำชี้แจงของนางลาเอลไม่เพียงพอ

*จี-7 ระบุว่า ยังคงสนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยตลาด และเสริมว่าการดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง จะต้องไม่มุ่งไปที่การลดค่าสกุลเงิน ขณะที่รมว.คลังกลุ่มจี-20 จะประชุมกันที่กรุงมอสโก ในวันศุกร์และเสาร์นี้

*จุดสนใจของตลาดอยู่ที่การแถลงนโยบายประจำปี ของประธานาธิบดีบาร์ค โอบามา ในช่วงเช้าวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับลดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มี.ค.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ตปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.893 บาท

*09.14 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.75/86 จาก 29.88/91 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.78/83 จาก 29.88/91 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 93.30/35 จาก 93.52 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3448/52 จาก 1.3451 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เงินบาทแข็งขึ้นแข่งค่าขึ้นมา ตาม major currency แล้วก็ราคาทองคำ เมื่อคืนนี้ ก็ฟื้นตัวขึ้นมา แต่คิดว่าภาพรวมยังน่าจะ sideways เพื่อรอประชุม กนง. ในสัปดาห์หน้า" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทแข็งขึ้นแข่งค่าขึ้นตามการฟื้นตัวของสกุลเงินหลักๆ รวมถึงราคาทองคำเมื่อคืนนี้ ก็ปรับตัวกลับขึ้นมาได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์มองว่า เงินบาทในระยะสั้น จะยังแกว่งตัวในกรอบต่อไปก่อน เพื่อรอความชัดเจนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันพรุ่งนี้ โดยคาดว่าเงินบาทจะมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 29.75-29.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้